

ความมาก

ที่ มท.๐๖๐๑/ว.๙๔๖๕

กรมที่ดิน

๒๓ มีนาคม ๒๕๑๔

เรื่อง ขอให้เผยแพร่ข่าวนโยบายตามโครงการ เร่งรัดพิสูจน์ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓) ที่ค้างดำเนินการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข่าวราชการ รวม ๒ ฉบับ

ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายที่จะเร่งรัดการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓) ที่ค้างดำเนินการอยู่เป็นจำนวนมาก โดยจัดทำเป็นโครงการขึ้น นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๑๔ ลงมติให้ดำเนินการได้ ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการประชุมปลัดจังหวัด และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เพื่อชี้แจงนโยบายและวิธีปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๑๔ ไปแล้ว นั้น

โดยที่โครงการนี้ เป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล ในอันที่จะแก้ไขความเดือดร้อนของราษฎรให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว ฉะนั้น เพื่อให้นโยบายดังกล่าวสัมฤทธิ์ผลเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ขอให้จังหวัดเผยแพร่ข่าวที่ส่งมานี้ทางวิทยุกระจายเสียง หรือสื่อมวลชนท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ หรือหากมีข่าวอื่นใดเกี่ยวกับการนี้ ที่จังหวัดเห็นสมควรเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ก็ขอได้โปรดดำเนินการต่อไปด้วย.

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นายประชุม กาญจนะจิตรา)  
รองอธิบดี ทำการแทน  
อธิบดีกรมที่ดิน

สำนักงานเลขาธิการกรม.

## ข่าวราชการ

เรื่อง การดำเนินการตามโครงการเร่งรัดการพิสูจน์สอบสวนออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓) ที่ค้างดำเนินการ

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอโครงการเร่งรัดการพิสูจน์สอบสวนออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓) ที่ค้างดำเนินการไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา โดยเห็นว่าการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓) สำหรับที่ดินในต่างจังหวัดค้างอยู่เป็นจำนวนมาก เพราะเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินมีน้อย แต่การขยายตัวในการบุกเบิกที่ดินและการจัดสรรที่ดิน เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและทำกินมีมากผิดปกติ การทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินก็มีมาก ทำให้ไม่สมมูลกันเป็นเหตุให้งานค้างคั่งและไม่สามารถดำเนินการให้ทันกับความต้องการของประชาชนได้ กระทรวงมหาดไทยจึงได้หาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดสิ้นไป โดยจะระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เช่น ครูประชาบาล ตามที่นายอำเภอเห็นสมควรออกไปทำการรังวัดพิสูจน์สอบสวนสิทธิในที่ดินซึ่งมีค้างอยู่ในขณะนี้ และจะใช้นิสิต นักศึกษา และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ขึ้นไป เข้าทำงานเป็นลูกมือของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวด้วย

คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเรื่องนี้ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๑๔ และให้มีมติอนุมัติหลักการตามโครงการดังกล่าว บัดนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กรมที่ดินดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ไปแล้ว คือ

๑. เรียกประชุมปลัดจังหวัด และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ทุกจังหวัดที่มีงานค้าง ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๑๔ เพื่อชี้แจงนโยบาย วัตถุประสงค์ และวิธีดำเนินการตามโครงการ

๒. เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ขึ้นไปเข้าทำงาน โดยให้ไปสมัคร ณ จังหวัดอันเป็นภูมิลำเนา หรือจังหวัดที่ประสงค์จะเข้าทำงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๑๔

๓. แจงให้จังหวัดต่าง ๆ ตรวจสอบยอดงานค้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เช่น ข้าราชการครู ที่จะไรในการปฏิบัติงานตามโครงการไว้ให้พร้อม รวมทั้งให้เตรียมการอบรมทางจังหวัดซึ่งจะจัดใหม่ขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๑๔ ด้วย

๔. ให้จังหวัดต่าง ๆ สั่งเจ้าหน้าที่ลงมือปฏิบัติงานตามโครงการตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ถึง ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๑๔

๕. ใ้ผู้ยื่นคำขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓) ไร่แล้ว ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ดินอำเภอเพื่อดำเนินการต่อไปให้เสร็จ สำหรับผู้ที่ยังไม่ไปทำการรังวัด ให้ไปติดต่อกันครั้งวัด และหากรายได้ยังไม่นำเงินมัดจำรังวัดไปวางตามที่ทางการกำหนด ก็ขอให้นำไปชำระแก่เจ้าหน้าที่ด้วย

๖. สำหรับรายที่เจ้าหน้าที่ได้ไปทำการรังวัดพิสูจน์สอบสวนสิทธิในที่ดินแล้ว ขอให้ไปติดต่อกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓) ได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ ซึ่งเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะออกหลักฐานให้

หากการขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓) รายใด ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร ขอให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตท้องที่นั้นทราบโดยด่วน.